



ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม - ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษารอบปกติ ตามประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

แนบท้ายประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
เรื่อง **นักเรียน นักศึกษาผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖**

สาขาวิชาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พิจารณาให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยไม่ต้องทำการ
สัมภาษณ์ ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อไม่เกินจากแผนรับ
มีสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาไม่ต้องทำการสอบสัมภาษณ์			
ลำดับ	ระดับ ปวช.	ลำดับ	ระดับ ปวส.
๑	สาขาวิชาการบัญชี	๑	สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
๒	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒	สาขาวิชาการตลาด (ปกติ)
๓	สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน	๓	สาขาวิชาการตลาด (ทวิภาคี)
๔	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก	๔	สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปกติ)
๕	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	๕	สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ทวิภาคี) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
		๖	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ปกติ)
๖	สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (งานคหกรรมเพื่อการโรงแรม)	๗	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
๗	สาขาวิชาการท่องเที่ยว	๘	สาขาวิชาบริหารงานคหกรรมศาสตร์ (การจัด งานดอกไม้และงานประดิษฐ์)
		๙	สาขาวิชาธุรกิจความงาม (ปกติ)
		๑๐	สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
		๑๑	สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

สาขาวิชาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พิจารณาให้ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ต้องทำการ
สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเกินจากแผนรับ
มีสาขาวิชาดังนี้

สาขาวิชาที่ทำการสอบสัมภาษณ์			
ลำดับ	ระดับ ปวช.	ลำดับ	ระดับ ปวส.
๑	การตลาด	๑	สาขาวิชาการบัญชี (ระบบปกติ)
๒	การโรงแรม	๒	สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน (ระบบปกติ)

***ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาที่ทำการสอบสัมภาษณ์ดังกล่าว มารายงานตัว
พร้อมสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสงขลา